

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นวิทยากรหัวข้อ กลไกระดับชาติ ปกป้องการงดเว้นโทษกรณีอาชญากรรมที่เกิดกับสื่อมวลชน เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ได้เชิญนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นวิทยากร หัวข้อ กลไกระดับชาติปกป้องการงดเว้นโทษกรณีอาชญากรรมที่เกิดกับสื่อมวลชน ร่วมกับกรรมการสถาบันสิทธิมนุษยชนจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยสาระการประชุมเน้นความคาดหวังต่อสถาบันสิทธิมนุษยชนในการทำหน้าที่ปกป้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวสารข้อเท็จจริงที่เป็นอิสระ ซึ่งต้องได้รับการปกป้องจากการข่มขู่คุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งนี้ สถาบันระดับชาติต้องสร้างกลไกการยุติการงดเว้นโทษหากเกิดการละเมิดต่อสื่อมวลชน

๒. นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นวิทยากรหัวข้อ ก้าวต่อไปในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า ในการนำหลักการยกยอการตามมาใช้ให้เกิดประสิทธิผล ณ กรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หัวข้อ “บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชน ในการเสริมพลังการนำหลักการยกยอการตามมาปฏิบัติได้จริงในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า” เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยนางอังคณาฯ ได้นำเสนอหน้าที่และอำนาจการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในการตรวจสอบและส่งเสริมความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ในประเด็นสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ กสม. ได้คำนึงถึงกลุ่มหลากหลายทางเพศทุกคน รวมถึงผู้ที่เป็นเด็ก ผู้ลี้ภัย ผู้ต้องขัง เนื่องจากมีความต่างในบริบทเฉพาะ และจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจปัญหาที่แตกต่างกัน สำหรับการทำหน้าที่ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกเหนือจากกรณีที่มีการร้องเรียนเข้ามาแล้ว กสม. ยังสามารถหยิบยกกรณีที่พิจารณาเห็นว่าอาจมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นมาพิจารณาได้อีกด้วย ทั้งนี้ ในการทำงานที่ผ่านมา กสม. พยายามทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเชิงเครือข่าย ซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม

๓. ข้อมูลและความเห็นประกอบการพิจารณาจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม โดย กสม. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง การจัดทำข้อมูลและความเห็นประกอบการพิจารณาจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม โดย กสม. ซึ่งได้ดำเนินการจัดส่งให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี รวบรวมความคิดเห็นเพิ่มเติมของที่ประชุมเพื่อปรับปรุงข้อมูล และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. การพัฒนาและปรับปรุงจดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงจดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ” ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

๑. แนวคิดการนำเสนอ เน้นการนำเสนอสาระความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสอดแทรกกิจกรรม/บทบาทของ กสม.

๒. รูปแบบการนำเสนอ เน้นการนำเสนอในรูปแบบบทความ

๓. เนื้อหา คงวารรายเดือน จำนวน ๘ หน้า โดยเพิ่มสัดส่วนบทความ บทสัมภาษณ์และบทวิเคราะห์ที่สอดแทรกข่าวสารองค์กรให้มากขึ้น

และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย รวบรวมความคิดเห็นเพิ่มเติมของที่ประชุมเพื่อปรับปรุง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. การจัดทำรายงานคู่ขนานภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : ICERD)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบความคืบหน้าในการจัดทำรายงานคู่ขนานภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : ICERD) ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมเรื่องสำคัญที่จะบรรจุไว้ในรายงานคู่ขนานฯ โดยจะประกอบด้วยประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความคืบหน้าของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสิทธิและความสะดวกตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมถึงผลการจัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการด้านสถานะบุคคล สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง และอาจมีประเด็นคาบเกี่ยวกับประเด็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และการเลือกปฏิบัติต่อสตรี (CEDAW) ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบประเด็นที่จะบรรจุในร่างรายงานคู่ขนานฯ และกระบวนการจัดทำร่างรายงานคู่ขนานฯ ดังกล่าว ในคราวต่อไป